

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ		<input type="checkbox"/> รอบ ๙ เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน
ตัวชี้วัด ๓.๑.๒ : ระดับความสำเร็จของการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด		
ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ๑. นายดำรงชัย พุ่มสงวน ผู้อำนวยการสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ๒. นางสาวปริญานุช เจริญผล ผู้อำนวยการส่วนตรวจราชการ สตร. สป.	ผู้จัดเก็บข้อมูล : ๑. นายสุรศักดิ์ เกษมสุวรรณ ๒. นางชลัษย์รัตน์ ทรัพย์ประชา ๓. นายพีระพลธ์ สำเภา ๔. ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกระทรวง ๑๘ เขต	
โทรศัพท์ : ๐๒-๒๒๒๕๘๕๐	โทรศัพท์ : ๐๒ - ๒๒๒๑๓๖๘ , ๐๒-๒๒๒๕๘๕๐	
คำอธิบาย : <ul style="list-style-type: none"> ระดับความสำเร็จของการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด หมายถึง พิจารณาจากการดำเนินการแผนการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภูมิภาค แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยแต่ละเขตตรวจราชการและผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี จะต้องดำเนินการเพื่อเร่งรัดติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภูมิภาค แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัดในเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ และจัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ในแต่ละเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ และจัดทำรายงานภาพรวมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ในแต่ละเขตตรวจราชการ (กลุ่มจังหวัด) ที่มีองค์ประกอบของการรายงานครบถ้วนตามที่กำหนด และจัดทำแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง แผนการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ หมายถึง แผนการตรวจติดตามการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภูมิภาค แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ซึ่งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกันจัดทำ 		
ข้อมูลผลการดำเนินงาน :		
ระดับคะแนน	รายละเอียดการดำเนินการ	
๑	ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ร่วมจัดทำแผนการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภูมิภาค แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด - กระทรวงมหาดไทยโดยสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จัดทำแผนการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และต่อมา สปน. ได้ส่งแผนการติดตามฯ ให้ ผต.มท. เพื่อใช้ดำเนินงาน	

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ		<input type="checkbox"/> รอบ ๙ เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน
ระดับคะแนน	รายละเอียดการดำเนินการ	
๒	<p>ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ออกตรวจตามแผนการติดตามประเมินผลฯ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง</p> <p>- ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทั้ง ๑๘ เขตตรวจราชการได้ออกตรวจติดตามประเมินผลตรวจการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง การบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ตามแผนการติดตามประเมินผลฯ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทุกเขตออกตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดฯ ตามแผนการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และให้จัดทำรายงานการตรวจติดตามฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓</p>	
๓	<p>ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ที่มีองค์ประกอบของรายงานฯ ครบถ้วนตามที่กำหนด และจัดทำแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง</p> <p>- ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทั้ง ๑๘ เขตตรวจราชการ ได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อดำเนินการ ดังนี้</p> <p>(๑) จัดทำรายงานการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด และสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. มท. ได้ประมวลข้อมูลการตรวจติดตามฯ ในภาพรวมเสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบผลการติดตามประเมินผลฯ ในรอบที่ ๑</p> <p>(๒) สำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป.มท. ได้ส่งรายงานผลการตรวจติดตามฯ ดังกล่าวให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓</p>	
๔	<p>ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จัดทำรายงานภาพรวมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ๑๘ เขตตรวจราชการ (กลุ่มจังหวัด) ที่มีองค์ประกอบของรายงานฯ ครบถ้วนตามที่กำหนดและเสนอ ก.ก.ภ. และ ก.น.จ. ไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง</p> <p>- ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และคณะทำงานสนับสนุนการติดตามประเมินผลฯ ตามคำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ ๒๔๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้ประชุมจัดทำร่างรายงานผลการติดตามประเมินผลฯ ในภาพรวม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และประชุมพิจารณาเพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการตรวจติดตามฯ ในภาพรวม และปรับแก้ไขเพื่อเตรียมเสนอนำรายงานเสนอ ก.ก.ภ. เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓</p>	
๕	<p>- สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทย ได้นำเสนอรายงานผลการตรวจติดตามประเมินผลฯ ภาพรวมครั้งที่ ๑ ต่อ ก.น.จ. และเห็นชอบตามเสนอ พร้อมนำไปใช้ประโยชน์ คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>- สำนักนายกฯ และกระทรวงมหาดไทย ร่วมกันจัดทำรายงานผลการตรวจราชการในภาพรวม ครั้งที่ ๒ เพื่อนำเสนอผลสัมฤทธิ์ ความคุ้มค่า ความมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการงบประมาณ และข้อเสนอแนะที่นำไปกำหนดนโยบายต่อไป ต่อ ก.น.จ. และภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ นี้</p>	

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

- รอบ ๙ เดือน
 รอบ ๑๒ เดือน

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone) แบ่งเกณฑ์การให้คะแนนเป็น ๕ ระดับ พิจารณาจากความก้าวหน้าของขั้นตอนการดำเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับขั้นของความสำเร็จ (Milestone)				
	ขั้นตอนที่ ๑	ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓	ขั้นตอนที่ ๔	ขั้นตอนที่ ๕
๑	✓				
๒	✓	✓			
๓	✓	✓	✓		
๔	✓	✓	✓	✓	

คำชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการที่ได้ดำเนินการ :

๑. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยร่วมจัดทำแผนการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภูมิภาคจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด การดำเนินงานในขั้นตอนนี้ กระทรวงมหาดไทยโดยสำนักตรวจราชการและเรื่องราวจังหวัด ได้ประชุมร่วมกับสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) จัดทำแผนการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และต่อมา สปน. ได้ส่งแผนการติดตามฯ ให้ ผต.มท. ทุกเขตตรวจราชการเพื่อใช้ดำเนินการติดตามฯ

๒. ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ออกตรวจตามแผนการติดตามประเมินผลฯ เพื่อติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง การดำเนินงานในขั้นตอนนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทั้ง ๑๘ เขตตรวจราชการได้ออกตรวจติดตามประเมินผลตรวจการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภูมิภาคจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง การบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด ตามแผนการติดตามประเมินผลฯ ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ มกราคม – ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ โดยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทุกเขตออกตรวจติดตามประเมินผลตรวจการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดฯ ตามแผนการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ และให้จัดทำรายงานการตรวจติดตามฯ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ สำหรับการติดตามประเมินผลฯ รอบที่ ๒ อยู่ระหว่างดำเนินการ (๑ เมษายน – ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓)

๓. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดฯ ที่มีองค์ประกอบของรายงานฯ ครบถ้วนตามที่กำหนด และจัดทำแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง การดำเนินงานในขั้นตอนนี้ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยทั้ง ๑๘ เขตตรวจราชการ ได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อ

(๑) จัดทำรายงานการตรวจติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนาภูมิภาคจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด รวมทั้งการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด และสำนักตรวจราชการและเรื่องราวจังหวัด สป. มท. ได้ประมวลข้อมูลการตรวจติดตามฯ ในภาพรวมเสนอต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อทราบผลการติดตามประเมินผลฯ ในรอบที่ ๑

(๒) สำนักตรวจราชการและเรื่องราวจังหวัด สป.มท. ได้ส่งรายงานผลการตรวจติดตามฯ ดังกล่าวให้สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓

๔. ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย จัดทำรายงานภาพรวมการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ๑๘ เขตตรวจราชการ (กลุ่มจังหวัด) ที่มีองค์ประกอบของรายงานฯ ครบถ้วนตามที่กำหนดและเสนอ ก.ก.ภ. และ ก.น.จ. ไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้งการดำเนินงานในขั้นตอนนี้ ผต.นร. ผต.มท. คณะทำงานสนับสนุนการติดตามประเมินผลฯ ตามคำสั่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีที่ ๒๔๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ได้ประชุมจัดทำร่างรายงานผลการติดตามประเมินผลฯ ในภาพรวม ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ และประชุมพิจารณาเพื่อพิจารณาร่างรายงานผลการตรวจติดตามฯ ในภาพรวม โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและปรับแก้ไขเพื่อเตรียมเสนอรายงานเสนอ ก.ก.ภ. เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓ นำแจ้ง สปน. ปัจจุบัน

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ	<input type="checkbox"/> รอบ ๙ เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน
---	--

อยู่ระหว่าง มท.และสร. รวบรวมผลการดำเนินงานในรอบที่ ๒ ซึ่งจะต้องรายงานครั้งที่ ๒ ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ คาดว่าจะสามารถดำเนินการนำเสนอรายงานให้ ก.ก.ภ. และ ก.น.จ. โดยให้เสร็จสิ้นครบถ้วน ถูกต้องทันตามกำหนด

การคำนวณคะแนนจากผลการดำเนินงาน :

ตัวชี้วัด/ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด	น้ำหนัก (ร้อยละ)	ผลการดำเนินงาน	ค่าคะแนนที่ได้	ค่าคะแนนถ่วงน้ำหนัก
ระดับความสำเร็จของการติดตามประเมินผลตามแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด	๖.๐๐	ขั้นตอนที่ ๕	๕	๐.๓๐๐๐

ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :

๑. กระทรวงมหาดไทยมีผู้ตรวจราชการกระทรวง จำนวน ๑๒ คน และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ มีองค์ความรู้ซึ่งเคยปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค (จังหวัด/อำเภอ) และเคยปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) จึงมีความรู้ความเข้าใจและความชำนาญในการตรวจติดตามการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒. กระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานหลักในการสั่งการ กำกับติดตามและช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานแก่จังหวัด/กลุ่มจังหวัดในการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการบริหารงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามแนวทางที่ ก.น.จ. กำหนด โดยมีสำนักงานจังหวัด/สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดเป็นหน่วยประสานงานและบริหารจัดการการทำแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดให้เป็นไปตามแนวทางของ ก.น.จ. และ สป.มท.
๓. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดฯ เป็นเรื่องที่กำหนดไว้ใน พ.ร.ฎ. ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ มาตรา ๓๔ ซึ่งกำหนดให้ดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ผต.นร. กับ ผต.มท. ไม่น้อยกว่าปีละ ๒ ครั้ง จึงทำให้การตรวจติดตามเรื่องดังกล่าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. สปน. และ สป.มท. ได้แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด ของ ผต.นร. และ ผต.มท. ซึ่งได้มีการทำงานร่วมกันเป็นอย่างดีมาอย่างต่อเนื่อง

อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :

-

หลักฐานอ้างอิง :

๑. หนังสือ สตร.สป. ที่ มท ๐๒๐๕.๒/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ สรุปผลการประชุมหารือแนวทางการเร่งรัดตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รายงานให้ หน.ผต.มท. ทราบ และ๑. หนังสือ สตร.สป. ที่ มท ๐๒๐๕.๑/ว ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ สรุปผลการประชุมหารือแนวทางการเร่งรัดตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แจ้งให้ ผต.มท. ทุกเขตตรวจราชการ ทราบ
๒. คำสั่ง สปน. ที่ ๒๔๗/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ แต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาจังหวัด
๓. คำสั่ง สตร.สป. ที่ ๘๖/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
๔. หนังสือ สปน. ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๑๑๐/๘๔๗๒ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๒ แจ้งการแต่งตั้งคณะทำงานฯ และเชิญประชุมคณะทำงานฯ เพื่อจัดทำแผนติดตามฯ และประเด็นอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดฯ
๕. บันทึก สตร.สป. ที่ มท ๐๒๐๕.๑/๐๕๓ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๓ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะทำงานสนับสนุนการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด เมื่อ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๒ รายงานให้ หน.ผต.มท. ทราบและให้ความ

<p>รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ</p>	<input type="checkbox"/> รอบ ๙ เดือน <input checked="" type="checkbox"/> รอบ ๑๒ เดือน
<p>เห็นชอบแนวทางการตรวจติดตามประเมินผลฯ ปฏิทินการตรวจ รอบที่ ๑ และการจัดทำรายงาน</p>	
<p>๖. หนังสือ สปน. ด่วนมาก ที่ นร ๐๑๑๐/ว ๒๗๔ ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ แจ้งเชิญผู้แทนจาก สตร.สป.มท.ประชุมคณะทำงานฯ</p> <p>๗. บันทึก สตร.สป. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๕.๑/๓๘๐ ลงวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ เรื่อง การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดฯ รายงานผลการประชุมคณะทำงานฯ ร่วมกันระหว่าง สปน. กับ สตร.สป. ให้ หน.ผต.มท. ทราบและให้ความเห็นชอบแจ้งให้ ผต.มท.ทุกเขตตรวจราชการออกตรวจติดตามประเมินผลฯ ตามแผนการติดตามฯ และแจ้งจังหวัด/กลุ่มจังหวัดทราบและพิจารณาคัดเลือกโครงการระดับจังหวัดและโครงการของกลุ่มจังหวัด เพื่อให้ ผต.มท. ตรวจติดตามระดับโครงการในพื้นที่</p> <p>๘. บันทึก สตร.สป. ที่ มท ๐๒๐๕.๐๖/๔๓๖ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๓ เรื่อง การติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัดฯ รายงานให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ และส่งรายงานการติดตามฯ ไปให้ สปน.</p> <p>๙. หนังสือ สบจ. ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว๓๗ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๒ แจ้งผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (อ.ก.น.จ.) เกี่ยวกับการพัฒนาระบบจังหวัดแบบบูรณาการครั้งที่ ๑/๒๕๕๓ เพื่อนำรายงานผลการตรวจติดตามของ ผต.มท. และ ผต.สร. เพื่อนำเสนอคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)</p> <p>๑๐. หนังสือ สบจ.ที่ มท ๐๒๑๒.๑/ว ๔๕ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๕๓ เรื่อง สรุปผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายและการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ครั้งที่ ๓/๒๕๕๓ ส่งสรุปผลการประชุมเพื่อพิจารณาใช้ประโยชน์ในการดำเนินการในคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๓ ของ สตร.สป. และการเร่งรัดติดตามและการประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจำปีกลุ่มจังหวัด ของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑๑. จัดทำ KM (Knowledge Management) ร่วมกับสถาบันดำรงราชานุภาพ สป. สำนักพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการจังหวัด (สบจ.) สป. และสำนักตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ สป. โดยเผยแพร่ลงในหนังสือวารสารและทาง Internet www.stabundamrong.go.th และเผยแพร่การรายงานลงบน website สตร. www.ins.moi.go.th</p> <p>๑๒. เผยแพร่ความรู้ในวารสารดำรงราชานุภาพ ปีที่ ๑๐ ฉบับที่ ๓๕ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๕๓) “การบูรณาการและขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด” ในบทความเรื่อง การตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาจังหวัด</p> <p>๑๓. เอกสารเผยแพร่ความรู้ สตร. ลำดับที่ ๑๐/ปีงบประมาณ ๒๕๕๓ สถาบันดำรงราชานุภาพ สป. เรื่องแผนพัฒนาจังหวัดแนวใหม่ : จุดเปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินของไทย</p>	